
รายงานการประชุมฉบับนี้ ผ่านการรับรองจากที่ประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ  
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๓ แล้ว 

 

 

รายงานการประชุมสภาคณาจารย ์

สามัญ คร้ังที่ ๑/๒๕๕๒ 

วันพุธที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๒   เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุม ๕๓๐ ช้ัน ๕  

ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

========================= 
 

ผู้มาประชุม 

 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลณสรรค์  สายขุน สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล  ประธาน 
 ๒. รองศาสตราจารย์อธิป  ลิขิตลิลิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  รองประธานคนที่ ๑ 

 ๓. รองศาสตราจารย์ดวงพร  นะคาพันธุ์ชัย คณะเทคนิคการแพทย์   รองประธานคนที่ ๒ 
 ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ก าธร  ตันติวิทยาทันต์ ส านักงานอธิการบดี 

 ๕. อาจารย์จงดี  โตอ้ิม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

 ๖. รองศาสตราจารย์จ าลอง  อรุณเลิศอารีย์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
 ๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุรี  เจียรนัยศิลาวงศ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

 ๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญคณิต  ก.สุริยะมณี คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
 ๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญยศ  ปลื้มปิติวิริยะเวช คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๑๐. อาจารย์ทัศนียา  รัตนฤาทัย สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 
 ๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทียนไชย  ตันไทย คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๑๒. อาจารย์ธัชพงศ์  งามอุโฆษ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 ๑๓. อาจารย์ธิติคม  พัวพันสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์ 

 ๑๔. อาจารย์นลิน  อารียา คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

 ๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  เนตร  หงษ์ไกรเลิศ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 
 ๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์  ตระกูลเพียรกิจ คณะเภสัชศาสตร์ 
 ๑๗. อาจารย์พรพิมล  ลิ่มเจริญ บัณฑิตวิทยาลัย 

 ๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์  นินทจันทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 ๑๙. อาจารย์ภัทรพงศ์  เจริญกิจจารุกร วิทยาเขตกาญจนบุรี 
 ๒๐. อาจารย์ภุชงค์  ลิขิตธนสมบัติ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 ๒๑. รองศาสตราจารย์มยุนา  ศรีสุภนันต์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

 ๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ  ขจรปรีดานนท์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 
 ๒๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรนุช  หวังศุภชาติ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 

 ๒๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรากร  เจริญสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๒๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางคณา  ชิดช่วงชัย คณะทนัตแพทยศาสตร์ 
 ๒๖. รองศาสตราจารย์วิไล  หนุนภักดี คณะวิทยาศาสตร์ 
 ๒๗. อาจารย์ศุภกฤต  โสภิกุล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
 ๒๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย  นาทะพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๒๙. อาจารย์สมมิตร  วงศ์บุญเนตร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 ๓๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหญิง  โควศวนนท์ คณะพยาบาลศาสตร์ 
 ๓๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวรรณ  เศรษฐบรรจง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 ๓๒. อาจารย์สุรัติ  ประพัฒน์รังษี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 



 

 

๒ 

 ๓๓. อาจารย์เสรี  วรพงษ์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
 ๓๔. รองศาสตราจารย์อรพินทร์  พิทักษ์มหาเกตุ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  

 ๓๕. อาจารย์อิทธิพล  ปรีติประสงค์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

 ๓๖. อาจารยเ์อกราช เกตวัลห์ สถาบันโภชนาการ 
 ๓๗. ดร.ปรเมศวร์  บุญยืน วิทยาลัยราชสุดา 
        แทน อาจารย์สุขสิริ  ด่านธนวานิช 

 

ผู้ไม่มาประชุม  (ติดราชการ) 

 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประณมพร  จ๋วงพานิช วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา  เลขาธิการ 
 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ก าลัง  ชุมพลบัญชร คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
 ๓. อาจารย์กิติกร  จามรดุสิต คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
 ๔. อาจารย์ประฤดา  สุริยันต์ คณะศิลปศาสตร์ 
 ๕. รองศาสตราจารย์วิสูตร  ฟองศิริไพบูลย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรายุทธ์  นาทะพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติ 
 ๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายพิณ  ประเสริฐสุขดี คณะกายภาพบ าบัด 
 ๘. รองศาสตราจารย์สุเทพ  ศิลปานันทกุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

 ๙. อาจารย์โสฬส  ศิริไสย์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
 ๑๐. อาจารย์หอม  พรมอ่อน วิทยาลัยศาสนศึกษา 

 ๑๑. อาจารย์อนุสิทธ์ิ  ตังคณานุกูลชัย วิทยาลัยการจัดการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

 ๑. นางสาวสุจิรา  สอนสม หัวหน้างานสภาคณาจารย์ 
 ๒. นางพัชญา  วงษ์วันทนีย์ เจ้าหน้าที่งานสภาคณาจารย์ 
 ๓. นายอภิชาติ  หลงสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่งานสภาคณาจารย์ 

 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลณสรรค์  สายขุน  ประธานสภาคณาจารย์ ท าหน้าท่ีประธานท่ีประชุม  ได้ด าเนินการ

ประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

 
ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 

๑.๑ จ านวนสมาชิกสภาคณาจารย์ที่เข้าประชุม สภาคณาจารย์ สามัญ คร้ังที่ ๑/๒๕๕๒ วันที่ ๒ 

ธันวาคม ๒๕๕๒ 

 ในการประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ วันท่ี ๒ ธันวาคม ๒๕๕๒ มีสมาชิกมาประชุม 

จ านวน ๓๗ คน ติดราชการ ๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๐๘ 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

๑.๒ สาระส าคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังที ่๔๓๓ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 

 ประธานแจ้งว่า สรุปสาระส าคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังท่ี ๔๓๓ วันท่ี ๑๘ พฤศจิกายน 

๒๕๕๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 



 

 

๓ 

 
 

๑.๓ เรื่องแจ้งจากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) 

 ประธานแจ้งว่า ในการประชุม ปอมท . สมัยสามัญ คร้ังท่ี ๙/๒๕๕๒ เม่ือวันท่ี ๗-๘ พฤศจิกายน 

๒๕๕๒ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานไม่ได้เข้าประชุม เนื่องจากเป็นช่วงเปลี่ยนวาระการด ารงต าแหน่ง  และ ปอมท. ได้

ก าหนดการประชุม สมัยสามั ญ คร้ังท่ี ๑๐/๒๕๕๒ ในวันท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ประตูน้ า ในการ

ประชุมสมัยสามัญคร้ังนี้ จะมีการเลือกตั้งกรรมการบริหาร ปอมท. ชุดใหม่ เนื่องจากชุดเก่าครบวาระการด ารงต าแหน่ง 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

๑.๔ ผลการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาคณาจารย์ ประเภทผู้แทนส่วนงาน 

 ประธานแจ้งว่า ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์ชุดใหม่ 

ปรากฏว่า มี ๓ ส่วนงาน คือ วิทยาลัยศาสนศึกษา ส านักงานอธิการบดี และวิทยาลัยการจัดการ ไม่มีผู้สมัครเป็นสมาชิกสภา

คณาจารย์ประเภทผู้แทนส่วนงาน อธิการบดีจึงได้แต่งตั้งคณบดี และผู้อ านวยการส่วนงานท่ียังไม่มีผู้สมัคร ด าเนินการเลือกตั้ง

ซ่อมภายใน ๔๕ วัน ซึ่งการเลือกตั้งซ่อมได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สรุปดังนี้ 

 ๑) อาจารย์หอม พรมอ่อน  วิทยาลัยศาสนศึกษา 

 ๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ก าธร ตันติวิทยาทันต์  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเ ษก (ผู้แทนส านักงาน

อธิการบด)ี 

 ๓) อาจารย์อนุสิทธ์ิ ตังคณานุกูลชัย วิทยาลัยการจัดการ 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

๑.๔ รายงานสถานะการเงินของสภาคณาจารย์  
 ประธานแจ้งถึงรายงานสถานะการเงินของสภาคณาจารย์ ดังนี้ 

        ๑.๔.๑  สภาคณาจารย์ มีทุนจ านวน ๓ ทุน ซึ่งผู้บริจาคมีวัตถุประสงค์ให้ใช้ดอกผลในกิจการของสภา

คณาจารย์ มียอดทุนและดอกผลคงเหลือ ณ วันท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ดังนี ้

 ทุนสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล 
 วัตถุประสงค์ของทุน ใช้ดอกผลในกิจการสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล 
 ทุนคงเหลือ  ๑๕,๘๐๐.๑๒  บาท 
 ดอกผลคงเหลือ   ๕,๐๐๘.๑๗  บาท 
 ทุนอรัญ-สมจริง วงศ์สุรไกร 
 วัตถุประสงค์ของทุน ใช้ดอกผลในการค้นคว้า วิจัย หรือเพื่อการศึกษาทางด้านการแพทย์ของสภา

คณาจารย์  
 ทุนคงเหลือ  ๑๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
 ดอกผลคงเหลือ     ๖,๐๑๗.๕๕  บาท 
 ทุนศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์รุ่งธรรม ลัดพลี 
 วัตถุประสงค์ของทุน ใช้ดอกผล ในกิจการสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล โดยประธานสภา

คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้มีอ านาจเบิกจ่าย 
 ทุนคงเหลือ  ๑๗๗,๐๙๒.๖๒  บาท 
 ดอกผลคงเหลือ    ๑๗,๐๖๕.๔๖  บาท 
 
 
 



 

 

๔ 

 
 

 ๑.๔.๒ บัญชีเงินฝาก 

ณ วันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ 

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขท่ี  ๐๑๖-๒ ๒๕๒๐๙-๘ 

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช 
 

ยอดยกมา                                           ๓๕,๒๖๐.๖๕  บาท 

หัก  เงินยืมส ารองค่ายานพาหนะในการ              ๑๖,๐๐๐.๐๐  บาท 

      เดินทางไปราชการ  ค่าอาหารว่าง 

      และค่าเบี้ยประชุม 

บวก ดอกเบ้ีย                                                 ๒๗๕.๔๕  บาท 

ยอดคงเหลือ                   ๑๙,๕๓๖.๑๐  บาท 

    

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

 ๑.๕  งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ในส่วนของสภาคณาจารย์ 

                 ประธานแจ้งว่า งบประมาณที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนจากเงินรายได้ป ระจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๓ 
ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในหมวดต่างๆ ดังนี้ 

                 ๑) หมวดค่าตอบแทน 
        - เงินสมนาคุณต าแหน่งประธานสภาคณาจารย์เดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท  ๑๒๐,๐๐๐  บาท 
     จ านวน ๑๒ เดือน 
        - ค่าเบี้ยประชุมสมาชิกสภาคณาจารย ์ประกอบด้วย ประธาน ๑ ท่าน  
     กรรมการ ๔๖ ท่าน ประชุมปีละ ๑๒คร้ัง 

      ประธาน ๑ ท่าน x ๑๒ คร้ัง x ๓๗๕ บาท = ๔,๕๐๐ บาท 
     กรรมการ ๔๖ ท่าน x ๑๒ คร้ัง x ๓๐๐บาท = ๑๖๕,๖๐๐ บาท  รวม      ๑๖๙,๘๐๐  บาท 
               ๒) หมวดค่าใช้สอย 
  - ค่ารับรองและพิธีการ (ค่าเลี้ยงรับรองในการประชมุสภาคณาจารย์  
     และอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ และค่าเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมปอมท. ๑๑๐,๐๐๐  บาท 
  - ค่าจัดพิมพ์ข่าวสภาคณาจารย์        ๙๐,๐๐๐  บาท 

       ๓) หมวดเงินอุดหนุน 
   - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาวิชาการประจ าปีของสภาคณาจารย์        ๖๐,๐๐๐  บาท 
   - เงินสนับสนนุท่ีประชุม ปอมท.        ๒๐,๐๐๐  บาท 

   รวมทั้งสิ้น  ๕๖๙,๘๐๐ บาท 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

๑.๖  ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของข้าราชการและพนักงาน

มหาวิทยาลัย ประเภทต าแหน่งวิชาการ พ.ศ. .... 

 ประธานแจ้งว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้เสนอร่ างข้อบังคับฯ เรื่องมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของ

ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งประเภทวิชาการ ตามประกาศของ ก.พ.อ.  เพื่อใช้บังคับกับข้าราชการ และพนักงาน

มหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์    ท่ีผ่านมา รองศาสตราจารย์กัมปนาท 

ภักดีกุล อดีตประธานสภาคณาจารย์ได้ด าเนินการ ดังนี้ 

๑) ท าหนังสือถึงอธิการบดี ขอให้น าเรื่องนี้เสนอท่ีประชุม กบค. และท่ีประชุมคณบด ี



 

 

๕ 

๒) ชะลอการน าร่างข้อบังคับฯ เข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย 

๓) จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น 

อธิการบดีได้น าเรื่องนีเ้สนอท่ีประชุม กบค. และรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ 

ศาสตราจารย์ประสิทธ์ิ วัฒนาภา ได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็น เม่ือวันท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ ณ ห้องประชุม 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง โดยให้สภาคณาจารย์เสนอผู้แทนจ านวน ๗ คน เขา้ร่วมประชุมฯ 

 หลังจากประชุมแล้วพบว่ายังมีความไม่เข้าใจ และสับสนเก่ียวกับร่างข้อบังคับฯ ดังกล่าว มหาวิทยาลัย

จึงจัดประชุมชี้แจง และตอบข้อซักถามอีกคร้ัง เม่ือวันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ นพ .ชัชวาล     

โอสถานนท์ ซึ่งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และวิชาการ รองศาสตราจารย์ศันสนีย์ ไชยโรจน์ เป็นผู้ชี้แจง และตอบข้อซักถาม และ รับ

ข้อเสนอแนะจากท่ีประชุมเพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป 

ประธานชี้แจงเพิ่มเติมว่า อธิการบดีได้ให้ความเห็นว่า มีความไม่เข้าใจในเรื่องนี้ค่อนข้างมาก ก่อนท่ีจะมี

การประกาศใช้ ควรให้เป็นท่ียอมรับและเข้าใจตรงกัน จะไม่รีบร้อน ทั้งนี้เพื่อให้ทุกคนยอมรับได้ และขณะนี้ส่วนงานต่างๆ เช่น 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวแล้ว 

  อาจารย์ภุ ชงค์ ลิขิตธนสมบัติ ชี้แจงว่า คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้มีการ แต่งตั้ง

คณะกรรมการ และจัดท าประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็น เม่ือวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบด ีโดยมีข้อเสนอให้มีการแบ่งประเภทตามลักษณะของงาน และก าหนดสัดส่วน ดังนี้ 

  -  งานสอน ๒๐% 
  - งานบริการวิชาการ ๒๐% 
  - งานวิจัย ๑๐% 
  -  งานอ่ืนๆ ๕๐% ส าหรับผู้ท่ีชอบท างานด้านอื่นๆ  ซึ่ง มีความ เห็น สอดคล้อง กับแนวคิดของคณะ

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลท่ีให้บริหารจัดการเอง   และ ไม่เห็นด้วยท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดบทลงโทษ หากไม่สามารถ

ปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
  ท่ีประชุมได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขว าง และมีข้อเสนอเก่ียวกับมาตรฐานภาระงาน  และ 

Performance Agreement สรุปได้ดังนี้ 
  ๑) แต่ละส่วนงานไม่จ าเป็นต้องก าหนดภาระงานเท่ากัน ขึ้นอยู่กับภารกิจของแต่ละส่วนงาน 

เนื่องจากแต่ละส่วนงานมีภาระงานท่ีหลากหลาย และในส่วนงานเดียวกัน ก็ยังมีความหลากหลายในการปฏิบัติงาน 
  ๒) หากส่วนงานใดเห็นว่าไม่สามารถปฏิบัติได้ตามสัดส่วนท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ขอให้ท าหนังสือ

แจ้งต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา พร้อมท้ังก าหนดสัดส่วนท่ีเหมาะสมกับส่วนงานนั้นๆ 
  ๓) จะต้องผลักดันให้มหาวิทยาลัยก าหนดเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ า 
  ๔) ท้ัง Performance Agreement และมาตรฐานภาระงานมีความเก่ียวข้องกัน จะต้องไปด้วยกัน 
มาตรฐานภาระงานเป็นส่วนย่อย (subset) ของ Performance Agreement 
  ๕) ต้องมีการแก้ระบบการท า Performance Agreement จากการบังคับให้ตกลง (Assignment) เป็น
การตกลงร่วมกัน (Agreement)  
  ๖) บางส่วนงานยังไม่มีความต่ืนตัว บางส่วนงานไม่มีปัญหา และบางส่วนงานไม่มีการบังคับเรื่องการ

ท าข้อตกลง ผู้บริหารส่วนงานจะพิจารณาจากคุณภาพและผลงานเป็นหลัก บางส่วนงานถูกบังคับให้ท าข้อตกลงระหว่างหัวหน้า

ภาคกับอาจารย์ในภาค โดยอาจารย์ไม่ยินยอม แตก็่จ าเป็นต้องเซ็น แต่เม่ือถึงเวลาประเมิน ถ้ าท าไม่ได้ตามท่ีตกลง ไม่ทราบว่า

จะมีวิธีด าเนินการอย่างไร 
  ๗) บางส่วนงานมีการก าหนด Performance Agreement ตามลักษณะของบุคคล โดยแบ่งเป็นกลุ่ม 
เช่น ถนัดเรื่องบริการวิชาการ ก็ก าหนดบริการวิชาการ ๕๐% สอน ๓๐% วิจัย ๒๐% บางคนถนัดเรื่องการสอนก็ก าหนดการ

เรียนการสอน ๗๐% บริการวิชาการ ๒๐% วิจัย ๑๐% เป็นต้น 



 

 

๖ 

  ๘) ตามประกาศ ก .พ.อ.ฯ ก าหนดให้มีภาระงานสอนขั้นต่ าไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๕ ของภาระงาน

ท้ังหมด ส่วนภาระงานท่ีเหลือให้เป็นอ านาจของสภาสถาบันอุดมศึกษา ในการพิจารณาก าหนดสัดส่วนของภาระงานด้านอื่นๆ 

แต่ถ้ามหาวิทยาลัยท าไม่ได้ โดยมีเ หตุผลอันสมควร ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับพันธกิจของแต่ละ

สถาบันฯ  ดังนั้น หากมหาวิทยาลัยมหิดลจะก าหนดสัดส่วนภาระงานแต่ละอย่างเองโดยไม่เป็นไปตามประกาศ ก .พ.อ.  ต้อง

พิจารณาว่าสามารถท าได้หรือไม่ 

  ประธานสรุปว่าร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าดว้ยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของข้าราชการ 

และพนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งประเภทวิชาการ พ .ศ. .... ได้ออกตามประกาศ ก .พ.อ. เรื่อง มาตรฐานภาระงานทาง

วิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ โดยก าหนดมาตรฐานภาระงานให้

สอดคล้องกับเกณฑ์ของ ก.พ.อ. แต่ก็ยังให้โอกาสมหาวิทยาลัยท่ีมีภารกิจที่แตกต่างกัน ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์ ก .พ.อ. 

ได้ สามารถออกข้อบังคับให้สอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัยได้ ส าหรับมหาวิทยาลัยมหิดลมีความหลากหลาย โดยเฉพาะ

ส่วนงานท่ีมีโรงพยาบาลท้ัง ๔ แห่ง หรือส่วนงานอ่ืน ๆ ในการประชุมรับฟังความคิดเห็น เม่ือวันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ มี

การเสนอให้ผู้บริหารส่วนงานท่ีมีบริการทางการแพทย์ประชุมหารือร่วมกัน ซึ่งสภาอาจารย์ของแต่ละส่วนงานก็สมควรไป

ปรึกษาหารือกัน ถ้าท าตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดไม่ได้ ก็ขอให้เสนอเกณฑ์ หรือสัดส่วนท่ีเหมาะสมกับส่วนงานนั้นๆ เพื่อ

เสนอมหาวิทยาลัย ในส่วนของสภาคณาจารย์เห็นสมควรแต่งตั้งคณะท างานเพื่อติดตามความคืบหน้า และรวบรวมประเด็น

ต่างๆ ท้ังในส่วนของ Performance Agreement และเกณฑ์มาตรฐานภาระงานมาศึกษา วิเคราะห์ และเสนอข้อคิดเห็นต่อสภา
คณาจารย์ เพื่อด าเนินการต่อไ ป และถ้าร่าง ข้อบังคับฯ ดังกล่าวมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงจากผู้บริหาร จะติดตามความ

คืบหน้า น าข้อมูลมาเสนอแก่สมาชิกสภาคณาจารย์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อไป 
  มติที่ประชุม   เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะท างานติดตามการออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย

มาตรฐานภาระงาน ทางวิชาการของข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งประเภทวิชาการ พ .ศ. .... และการจัดท า

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน โดยเสนอให้อาจารย์ภุชงค์ ลิขิตธนสมบัติ เป็นประธานคณะท างานฯ และขอความร่วมมือสมาชิกสมัคร

เป็นคณะท างานฯ ด้วย 

  

๑.๗  การจัดสวัสดิการรถรับส่งบุคลากรเส้นทางจังหวัดนครปฐม 

   ประธานแจ้งว่า ได้รับหนังสือจากคณาจารย์และบุคลากรสังกัดวิทยาลัยราชสุดา และศูนย์การแพทย์

กาญจนาภิเษก ในเรื่องการจัดสวัสดิการรถรับส่งบุคลากรท่ีท างานไป- กลับ จังหวัดนครปฐม ซึ่งประธานได้ท าหนังสือเสนอ

อธิการบดีเพื่อพิจารณาไปแล้ว อธิการบดีได้เสนอศูนย์ บริหารสินทรัพย์ เพื่อด าเนินการต่อไป รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุม 

  อาจารย์เอกราช เกตวัลห์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เห็นด้วยกับการจัดสวัสดิการรถรับส่งบุคลากรเส้นทาง

จังหวัดนครปฐม จึงขอฝากกรรมการฝ่ายสวัสดิการ และสมาชิกท่ีเป็นผู้แทนส่วนงานช่วยส ารวจข้อมูลความต้องการในการใช้รถ

รับส่งบุคลากรของแต่ละส่วนงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการด าเนินการต่อไป 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

 ๑.๘  บิดาของ อ.ศุภกฤต โสภิกุล ได้รับคัดเลือกให้เป็น “พ่อตัวอย่างแห่งชาต”ิ ส่วนกลาง 

   ประธานแจ้งว่า สมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา ซึ่งเป็นคณะกรรมการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ได้

พิจารณาคัดเลือกบิดาของอาจารย์ศุภกฤต โสภิกุล ให้เป็น “พ่อตัวอย่างแห่งชาต”ิ ส่วนกลาง ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยจะเข้ารับ

เกียรติบัตร ในงานวันพ่อแห่งชาติ ปีท่ี ๓๐ วันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร 

  ที่ประชุม  รับทราบและแสดงความยินดี 

 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๒.๑ การเสนอช่ือผู้แทนสภาคณาจารย์เป็นคณะกรรมการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 



 

 

๗ 

  ประธานชี้แจงว่า มหาวิทยาลัยขอให้สภาคณาจารย์เสนอชื่อผู้แทนเป็นคณะกรรมการชุดต่างๆ ของ

มหาวิทยาลัย ซึ่งหน้าท่ีของแต่ละชุดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  ดังนั้นขอให้ท่ีประชุมพิจารณาผู้ท่ีเหมาะสม และผู้ท่ี

ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนของสภาคณาจารย์ จะต้องเข้าประชุมอย่างสม่ าเสมอ และต้องน าผลสรุปจากการประชุมมารายงานให้

ท่ีประชุมรับทราบด้วย 

  นอกจากนี้ประธานได้หารือต่อท่ีประชุมถึงภารกิจของคณะกรรมการชุดต่างๆ ของมห าวิทยาลัย ซึ่งบางชุด

จะมีหน้าท่ีคล้ายกับหน้าท่ีของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ของสภาคณาจารย์ท่ีมีอยู่ท้ังหมด ๗ ฝ่าย เช่น ผู้แทนสภาคณาจารย์ใน

คณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกับประธานฝ่ายกิจการนักศึกษาของสภาคณาจารย์ จะให้ เป็นคน

เดียวกันหรือไม่ เพื่อจะได้มีการเชื่อมโยงข้อมูล 

  ท่ีประชุมได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง แล้วเห็นว่า ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละฝ่าย ประธานจึง

ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้แทนสภาคณาจารย์เป็นคณะกรรมการชุดต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

  ๒.๑.๑ คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอต าแหน่งทางวิชาการ  
    ท่ีประชุมมีมติเสนอ รองศาสตราจารย์วิไล  หนุนภักดี เป็นผู้แทนสภาคณาจารย์ใน

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอต าแหน่งทางวิชาการ 

 ๒.๑.๒ คณะอนุกรรมการปฏิรูปและพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากร  

    ท่ีประชุมมีมติเสนอ อาจารย์ภุชงค์  ลิขิตธนสมบัติ เป็นผู้แทนสภาคณาจารย์ใน

คณะอนุกรรมการปฏิรูปและพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากร 

 ๒.๑.๓ คณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  

    ท่ีประชุมมีมติเสนอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์  นินทจันทร์  เป็นผู้แทนสภาคณาจารย์ใน

คณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

 ๒.๑.๔ คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 
    ท่ีประชุมมีมติเสนอ อาจารย์ธัชพงศ์  งามอุโฆษ  เป็นผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการ

กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 

 ๒.๑.๕ คณะกรรมการจราจรและความปลอดภัยมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

    ท่ีประชุมมีมติเสนอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรากร  เจริญสุข  เป็นผู้แทนสภาคณาจารย์ใน

คณะกรรมการจราจรและความปลอดภัยมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

 ๒.๑.๖ คณะกรรมการนโยบายอาคารชุดพักอาศัย ณ ศาลายา 
    ท่ีประชุมมีมติเสนอ อาจารย์นลิน  อารียา เป็นผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการนโยบาย

อาคารชุดพักอาศยั ณ ศาลายา 

 ๒.๑.๗ คณะกรรมการมาตรฐานร้านค้าและโรงอาหารมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
    ท่ีประชุมมีมติเสนอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ  ขจรปรีดานนท์  เป็นผู้แทนสภาคณาจารย์ใน

คณะกรรมการมาตรฐานร้านค้าและโรงอาหารมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

 ๒.๑.๘ คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 
    ท่ีประชุมมีมติเสนอ รองศาสตราจารย์วิสูตร  ฟองศิริไพบูลย์  เป็นผู้แทนสภาคณาจารย์ใน

คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 

 ประธานจะได้ด าเนินการท าหนังสือเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป 
 

๒.๒ การเลือกเป็นกรรมการฝ่ายต่างๆ ของสภาคณาจารย์ 

 ประธานแจ้งว่า ได้ท าหนังสือแจ้งสมาชิกให้เลือกเป็นกรรมการฝ่ายต่างๆ ซึ่งมีท้ังหมด ๗ ฝ่าย ผลสรุป

การเลือกเป็นกรรมการฝ่ายต่างๆ ตามเอกสารประกอบการประชุม ในการนี้ จะขอความร่วมมือจากสมาชิกขอให้เลือกเพียง

ท่านละ ๒ ฝ่าย เพื่อความคล่องตัวในการท างาน และจะมีผลต่อการ นับองค์ประชุม ถ้าแต่ละฝ่ายก าหนดการประชุมในเวลา

เดียวกัน ดังนั้น หลังจากเสร็จจากการประชุมสภาคณาจารย์ ขอให้ฝ่ายต่างๆ ด าเนินการเลือกประธานและเลขานุการให้เสร็จสิ้น



 

 

๘ 

ภายในวันนี้ เนื่องจากบางฝ่ายมีภารกิจส าคัญต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด และขอให้เลขานุการ แต่ละฝ่าย

เป็นผู้จดรายงานการประชุม 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 
๒.๓ การแต่งตั้งคณะท างานยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยสภาคณาจารย์ พ.ศ. .... 

 ประธานแจ้งว่า ข้อบังคับฯ ว่าด้วยสภาคณาจารย์ ฉบับ พ.ศ. ๒๕๓๐ จะถูกยกเลิก โดยพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยมหิดล พ .ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๐ แต่บทเฉพาะกาล มาตรา ๘๔ ก าหนดให้

มหาวิทยาลัยออกข้อบังคับให้แล้วเสร็จภายในสามปี นับแต่พระราชบัญญัติฯ ใช้บังคับ ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องออก

ข้อบังคับให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐  

 สภาคณาจารย์ชุดท่ีผ่านมาได้เสนอร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยสภาคณาจารย์ พ .ศ. .... เข้าสู่การพิจารณา

ของสภามหาวิทยาลัย มติสภามหาวิทยาลัยให้ไปยกร่างฯ ใหม่ โดยให้เพิ่มบทบาทหน้าที่ด้านวิชาการ และสังคม 

 ท่ีประชุมได้เสนอให้รองศาสตราจารย์อธิป ลิขิตลิลิต เป็นประธานคณะท างานยกร่างข้ อบังคับ

มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยสภาคณาจารย์ พ .ศ. .... โดยขอให้สมาชิกสมัครเป็นคณะท างาน และขอความร่วมมือ ผู้ท่ีเคยเป็น

กรรมการยกร่างฯ ในชุดเก่าเข้าร่วมเป็นคณะท างานฯ ด้วย เสนอใหค้ณะท างานด าเนินการยกร่างฯ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน 

โดยสามารถเชิญผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นบุคคลภายนอกมาเป็นกรรมการ หรือท่ีปรึกษาได้ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ ตระกูลเพียรกิจ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า จากการเข้าพบนายกสภามหาวิทยาลัย 

นายกสภามหาวิทยาลัยอยากให้การท างานของสภาคณาจารย์เป็นการท างานเชิงรุก เน้นด้านวิชาการ และท าประโยชน์เพื่อสังคม

มากข้ึน มีความเห็นว่า ถ้าสภามหาวิทยาลัยมีนโยบาย และมอบหมายภารกิจมากขึ้น ก็สมควรนับเป็นภาระงานให้สภาคณาจารย์

ด้วย ในปัจจุบันมีบางส่วนงานนับเป็นภาระงานให้ แต่เป็นภาระงานอ่ืนๆ เสนอ ให้มีการก าหนดเป็นเกณฑ์กลางของ

มหาวิทยาลัย 

 มตทิี่ประชุม  เห็นชอบ 
 

๒.๔ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๒ 

 ประธานแจ้งว่า พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในปีนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตร ในวันจันทร์ท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ท้ังช่วงเช้า

และช่วงบ่าย  ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ ทุกปี สภาคณาจารย์จะมีหน้าท่ีต้อนรับอาจารย์สักขีพยานและแขกผู้มีเกียรติ 

ผู้บริหาร ผู้ได้รับรางวัลต่างๆ และผู้ติดตามผู้ได้รับรางวัล โดยจัดท าแผนผังที่นั่ง ท าหน้าท่ีต้อนรับ และเชิญแขกเข้านั่งประจ าที่ 

ส าหรับในปีนี้ คณะกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ได้เปลี่ยนนโยบายใหม่ โดยจะให้สมาชิกสภาคณาจารย์ไปนั่งเป็น

อาจารย์สักขีพยานแทนอาจารย์จากส่วนงานต่างๆ ซึ่งจะมีการประชุมคณะกรรมการฯ ในวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๕๒ ได้มอบหมายให้

รองศาสตราจารย์ดวงพร นะคาพันธุ์ชัย เข้าประชุมแทน รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในการประชุมครั้งต่อไป 

 ในการนี้  มหาวิทยาลัยขอให้สภาคณาจารย์เสนอ ชื่อสมาชิก  เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการต้อนรับอาจารย์

สักขีพยานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๒ ในวันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ท้ังช่วงเช้าและช่วงบ่าย โดย

ผู้ท่ีสมัครเป็นกรรมการต้อนรับฯ จะต้องเป็นผู้ท่ีสามารถไปปฏิบัติงานได้จริง  

 สมาชิกได้สมัครเป็นกรรมการต้อนรับอาจารย์สักขีพยาน ดังนี้ อาจารย์จงดี  โตอิ้ม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์

จุรี เจียรนัยศิลาวงศ์  รองศาสตราจารย์ดวงพร นะคาพันธุ์ชัย  อาจารย์ธัชพงศ์ งามอุโฆษ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ  ขจรปรีดานนท์  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรากร  เจริญสุข  และอาจารย์เสรี  วรพงษ์ 

 ประธานจะได้ด าเนินการเสนอมหาวิทยาลัยจัดท าค าสั่งแต่งตั้งต่อไป 

 มตทิี่ประชุม  เห็นชอบ 
 

๒.๕ การจัดสัมมนาสมาชิกสภาคณาจารย์ 



 

 

๙ 

  ประธานแจ้งว่า อยากให้สมาชิกสภาคณาจารย์ท่ีอาสาเข้ามาท างานให้สภาคณาจารย์ได้มีการท าความรู้จัก

กันมากข้ึน มีความเ ข้าใจในการท างานท่ีตรงกัน จึงเสนอให้มีการจัดสัมมนาสมาชิกสภาคณาจารย์ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ก าหนดแนวทางการท างานร่วมกัน จัดท าแผนการด าเนินงานของสภาคณาจารย์ และท่ีส าคัญ เพื่อสร้างความคุ้นเคย และ

ก่อให้เกิดความร่วมมือในการท างาน โดยได้ก าหนดไว้ประมาณเดือนมกราคม หรือกุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ประมาณหนึ่งวันคร่ึง 

สถานท่ีต่างจังหวัด โดยได้ขอให้อาจารย์โสฬส ศิริไสย์ เป็นผู้เขียนโครงการน ามาเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 

 มตทิี่ประชุม  เห็นชอบ 
 

๒.๖ ก าหนดวันประชุมสภาคณาจารย์ 

 ประธานแจ้งว่า ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าตาราง ก าหนดวันประชุมสภาคณาจ ารย์ เป็นวันพุธสัปดาห์แรก

ของเดือน เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เหมือนเช่นท่ีเคยปฏิบัติใน

วาระท่ีผ่านมา 

 ท่ีประชุมได้มีการอภิปราย แล้วมีมติเห็นชอบให้ใช้ก าหนดการประชุมเหมือนเดิมไปก่อน 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องอื่นๆ   

 ๓.๑  แนวทางการด าเนินงานของฝ่ายเลขานุการ 

   ประธานแจ้งว่า ฝ่ายเลขานุการได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานของฝ่ายเลขานุการ ดังนี้ 

  ๑) การเสนอเรื่องเข้าระเบียบวาระการประชุม ขอให้เสนอเรื่อง พร้อมเอกสารภายในเวลาที่ก าหนดตาม

แบบฟอร์มท่ีฝ่ายเลขานุการส่งให้ก่อนการประชุม 

  ๒) การส่งเอกสาร และการติดต่อประสานงานต่างๆ จะส่งทางอีเมลล์ เพื่อความ สะดวก รวดเร็ว และ

ประหยัดงบประมาณ ขอความร่วมมือจากสมาชิกช่วยเปิดอีเมลล์ด้วย 

  ๓) สมาชิกท่ีได้รับมอบหมายให้ไปประชุม หรือเป็นผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมต่างๆ ขอให้สรุป

สาระส าคัญส่งให้ฝ่ายเลขานุการล่วงหน้าก่อนการประชุม 

 มตทิี่ประชุม  เห็นชอบ 

 
    ๓.๒ ก าหนดการประชุมสภาคณาจารย์ คร้ังต่อไป    

  ท่ีประชุมได้ก าหนดประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓  วันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๕๓ เวลา 
๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๕๓๐ ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๑๕ น. 
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